



COUNTY OF ORANGE

P R E S S R E L E A S E

WWW.OCGOV.COM

*** LƯU Ý TRUYỀN THÔNG ***

THÔNG BÁO CẤP THỜI

Liên Lạc: Jackie Tran
Đặc Trách Giao Tế Công Cộng
Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam
jackie.tran@occr.ocgov.com

Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam Giải Thoát 46 Con Mèo và Mèo Con
Những con Mèo sẽ sẵn sàng để cho công chúng nhận nuôi
vào ngày Thứ Bảy, 11 Tháng Ba

TUSTIN, Calif. (10 Tháng Ba, 2023) – Vào ngày Thứ ba, 7 Tháng Ba, Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam đã đáp ứng với một trường hợp liên quan đến một cá nhân đã tàng trữ 46 con mèo và mèo con trong một chung cư.



Sau nhiều lần đàm thoại với các nhân viên kiểm soát thú vật về những điều kiện sinh sống của những con mèo, chủ nhân tình nguyện giao nạp các con thú cho Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC. Ngay sau khi đến trại tạm trú, các con mèo và mèo con đã được khám nghiệm bởi nhóm thú y để bảo đảm sự chăm sóc cá biệt được cung cấp để phù hợp với nhu cầu của mỗi con vật.



Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC hiện đang kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng trong việc tìm một gia đình yêu thương để nhận nuôi từng con mèo có sẵn.

Vào ngày Thứ Bảy, 11 Tháng Ba, 35 con mèo được giải thoát đầu tiên sẽ sẵn sàng để được công chúng nhận nuôi. Phần lớn những con mèo này đều vừa mới trưởng thành và khỏe mạnh. Trong lúc nhiều con mèo vẫn còn bối ngỡ và nhút nhát ngay phút đầu tiên, tuy nhiên chúng sẽ trở nên nồng nhiệt một cách nhanh chóng và có nhiều cá tính thật thiện, hiền hậu. Với sự kiên nhẫn và chăm sóc, những con mèo này sẽ trở thành những người bạn tuyệt vời suốt đời.



Trong năm 2022, Cơ Quan Chăm Sóc OC đã đáp ứng với vô số các trường hợp liên quan đến việc tàng trữ súc vật, kết quả đưa đến việc phải tịch thu hơn 200 con thú. Khi những trường hợp này xảy ra, ưu tiên của Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC là phải chăm sóc cho những con thú, cung cấp những tài nguyên liên quan đến việc hướng dẫn và cung ứng những giải pháp.

Theo Cơ Quan ASPCA, việc “tàng trữ” thú vật khi một người giữ thú vật trong nhà của họ quá nhiều và không thể chăm sóc các con thú một cách đầy đủ và tử tế. Trong những trường hợp như vậy, các con thú thường không nhận đủ dinh dưỡng, vệ sinh, chỗ ở, chăm sóc y tế và sinh hoạt bình thường. Đây là một vấn đề phức tạp thường bao gồm các yếu tố sức khỏe tâm thần, những mối lo ngại về phúc lợi động vật và an toàn cộng đồng; đây không phải là điều bất thường và lúc nào cũng có thể có được sự trợ giúp. Nếu quý vị và bất cứ ai mà quý vị biết đang vật lộn với vấn đề tàng trữ, xin liên lạc với OC Links tại (855) 625-4657 hay vào ochealthinfo.com/oclinks. Nhân viên sẵn sàng 24 giờ/7 ngày để cung cấp các dịch vụ chăm sóc tâm thần cho những người cần sự hỗ trợ. Muốn biết thêm thông tin về những phương cách cộng đồng có thể yểm trợ các thú vật tại trại tạm trú, xin vào ocpetinfo.com/get-involved. Những ai muốn cung cấp sự hỗ trợ cho những nỗ lực của trại tạm trú trong việc chăm sóc các thú vật có nhu cầu có thể làm một cách dễ dàng bằng cách xem [OC Animal Care's Amazon Wishlist](#).

###

Thông Tin về Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC

Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC là trại tạm trú cho các thú vật lớn nhất bao gồm nhiều thành phố tại Quận Cam. Cơ Quan phục vụ 14 thành phố và nhận hơn 14,500 con thú mỗi năm. Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật cung cấp nơi trú ẩn và chăm sóc cho thú vật, nuôi dưỡng mối liên hệ giữa người và thú và quảng bá sự an toàn cho cộng đồng chúng ta. Muốn biết thêm chi tiết về Cơ Quan Chăm Sóc OC, xin vào ocpetinfo.com.